



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบดังนี้

๑) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ นี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อการสรรหาฯ ในตำแหน่งนั้นครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับที่โดยจะบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครและกรอบอัตราร่างขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ได้แจ้งหรือประสานแล้วให้มารายงานตัวขอรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วกรณีไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในลำดับถัดไปบรรจุและแต่งตั้งแทน

๓) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางแก้วณี จิวปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. สำนักงานปลัด
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา

ลำดับที่ สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางทัศนีย์ พันธุ์พีช	
๒	๐๐๔	นางสาวแพรวพรรณ เรืองเกตุ	
๓	๐๐๖	นางสาวอารีรัตน์ นุชตุ้ย	

โดยให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ และ ที่ ๒ มารายงานตัวแจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันที่จะเข้ารับการปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก